

### เปิดเวทีกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ม.อ.ปัตตานี

พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าคณะกรรมการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำคณะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อทิศทางการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยึดหลักการการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่ม เพื่อยุติความรุนแรง คำนี้ถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม มีศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและอนาคตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประชาชนทั้งประเทศเป็นสำคัญ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี



เวทีกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าคณะกรรมการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายธวัชชัย ฤทธิสารณ์ รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พล.ท.บรรพต พูลเพียร ผู้อำนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์ กอ.รมน. นายฉัตรชัย บางชวด ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นางสาววันรพี ขาวสะอาด นักวิชาการยุทธธรรมชำนาญการพิเศษ กระทรวงยุติธรรม และ พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ เลขาธิการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้



พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าคณะกรรมการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า แนวคิดและกรอบในกระบวนการพูดคุยในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและหลักประกันความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกำหนดเป็นวาระแห่งชาติและเตรียมความพร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยส่งเสริมกระบวนการพูดคุยระหว่างกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเรื่องของหลักการ เป้าหมาย และรูปแบบ

ของการกระจายอำนาจที่เหมาะสม บนพื้นฐานความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่เป็นเงื่อนไขไปสู่การแบ่งแยกดินแดนโดยเปิดพื้นที่และสร้างสภาวะแวดล้อมที่มีความเชื่อมั่นเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยในเสรีภาพต่อการแสดงความคิดเห็นและพูดคุยของทุกกลุ่ม ส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับบุคคลที่มีความเห็นและอุดมการณ์ต่างจากรัฐให้มีเอกภาพและสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ยังเสริมสร้างความพร้อมและความเข้าใจของทุกภาคส่วนในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน และประชาชน ทั้งในและนอกพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจต่อพัฒนาการของสถานการณ์ที่เป็นจริงของกระบวนการพูดคุยรวมทั้งพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง.

\*\*\*\*\*

Download เอกสารได้ที่ <http://pr.pn.psu.ac.th/negotiate.docx>